

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/2560</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 2 ปี (ปีละ 767.908 ล้านบาท) กรอบวงเงินงบประมาณรวม 1,535.816 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ</p> <p>สาระสำคัญของหลักเกณฑ์ในการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีรายชื่อเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เข้าชื้อนกับลูกค้า ธ.ก.ส. 3.สัญญากู้เงินที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสัญญาเงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว ปีการผลิต 2559/60 เท่านั้น 4.สัญญากู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการหรือโครงการใดๆ ในลักษณะเดียวกันของภาครัฐมาก่อน <p>ทั้งนี้ การดำเนินโครงการพักชำระหนี้ฯ เป็นการขยายเป้าหมายการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งระบบ เพื่อให้มีโอกาสนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง และมีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยพักชำระหนี้ต้นเงินและลดอัตรดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ให้แก่เกษตรกร ระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง สงป. จะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ตามภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ กษ. ตรวจสอบความเข้าชื้อนในส่วนของลูกค้า ธ.ก.ส. กับสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งความเข้าชื้อนในการได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการหรือโครงการในลักษณะเดียวกันของภาครัฐด้วย โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือ 1 สัญญา 1</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>ครัวเรือน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือระดับครัวเรือนอย่างแท้จริง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง</p>
<p>2.เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา”</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ สำหรับดำเนินการตามโครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยมีกำหนดชำระคืนสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อภายใน 6 ปี และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะภายใน 5 ปี ระยะเวลาโครงการ พ.ศ.2560 – 2565 โดยอนุมัติวงเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จำนวน 358.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ สำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อใน 3 ปีแรก และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะใน 2 ปีแรก</p> <p>สาระสำคัญของเรื่อง โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา”</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพาในการสร้างโรงเรือนและจัดหาแหล่งน้ำ และเพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมาย : เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 6,100 ราย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ โคกสูงและวัฒนานคร</p> <p>กิจกรรม : 1.สนับสนุนพันธุ์โคเนื้อ พันธุ์แพะและปัจจัยการผลิต 2.สนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยสำหรับการก่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนและการจัดหาแหล่งน้ำ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2560 – 2565</p> <p>การบริหารโครงการ : ดำเนินโครงการโดยผ่านกระบวนการบริหารในรูปแบบของสหกรณ์</p>
<p>3.เรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา</p>	<p>คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา 2.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,685 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท <p>สาระสำคัญของเรื่อง การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุเซินกา หมายถึง เกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ใน</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>พื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย หรือ ... , น้ำไหลหลาก หรือ น้ำเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560</p> <p>คุณสมบัติของเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนื่องจากพายุตาลัสและพายุซินกา 2.เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่านั้น หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน (ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์) ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่า จะขอรับการช่วยเหลือด้านใด 3.เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตาม 1. และ 2. ซึ่งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชนรับรอง <p>อัตราการช่วยเหลือเยียวยา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางส่วนเบื้องต้น เพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ กรณีที่ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงินทดรองฯ จะต้องเสียหายสิ้นเชิง ทั้งนี้ จะไม่ใช้การพิจารณาช่วยเหลือจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจากต้นทุนการผลิตทั้งหมด หรือจากค่าเสียโอกาสด้านรายได้เต็มจำนวนที่เกษตรกรพึงได้หากไม่ประสบอุทกภัย แต่เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นมีรายได้สามารถดำรงชีพให้ผ่านพ้นช่วงประสบอุทกภัยสักระยะหนึ่ง และการช่วยเหลือเยียวยา จะต้องไม่สร้างภาระด้านงบประมาณและการรักษาวินัยด้านการเงินการคลังของประเทศ 2.ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย หรือ ... , น้ำไหลหลาก หรือ น้ำเอ่อล้นตลิ่ง) ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 และขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมงและกรมปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ 3.เป็นการช่วยเหลือเยียวยาเพียงบางส่วนเฉพาะภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 เนื่องจากเหตุที่มาของปัญหาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพิเศษเฉพาะห้วงเวลา ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย/มาตรการอื่นๆ ของรัฐบาล

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000